

สรุปผลการประชุม

การประชุมหารือร่วมระหว่างนายกรัฐมนตรี คณะกรรมการ กรอ.ส่วนกลาง
และคณะกรรมการ กรอ.กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก (ชลบุรี จันทบุรี ตราด ระยอง)

วันพุธที่ 12 ตุลาคม 2559 เวลา 13.30 – 15.00 น.

ณ ห้องประชุม ชั้น 4 สำนักงานสุทธการท่าเรือแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี

เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2559 เวลา 13.30 น. ได้มีการประชุมหารือร่วมระหว่างนายกรัฐมนตรี คณะกรรมการ กรอ.ส่วนกลาง และคณะกรรมการ กรอ.กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก (ชลบุรี จันทบุรี ตราด ระยอง) ณ ห้องประชุม ชั้น 4 สำนักงานสุทธการท่าเรือแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี โดยมีนายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุม และมีภาคเอกชน ได้แก่ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สมาคมธนาคารไทย และสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย รวมทั้งผู้แทนภาครัฐและภาคเอกชนในกลุ่ม จังหวัดภาคตะวันออก เข้าร่วมประชุม เพื่อประชุมหารือเรื่องแนวทางการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจในกลุ่มจังหวัด ภาคตะวันออก-สรุปสาระสำคัญการประชุมได้ดังนี้

1. โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor: EEC) ที่ประชุม รับประทานความคืบหน้าการดำเนินโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก รวมทั้งการพัฒนา โครงสร้างพื้นฐานการคมนาคมขนส่งทางราง และการก่อสร้างท่าเรือแหลมฉบัง ขั้นที่ 3 และมอบหมายให้ กระทรวงคมนาคมรับไปพิจารณาเร่งรัดการดำเนินการโครงการและรายงานผลการดำเนินงานให้ คณะรัฐมนตรีทราบเป็นระยะ
2. การขอรับการสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เพื่อยกระดับการผลิต การแปรรูป การตลาดผลไม้ภาค ตะวันออก ประกอบด้วย (1) ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เพื่อยกระดับ การผลิต การแปรรูป การตลาดผลไม้ภาคตะวันออก (ปี 2560 – 2564) ไปสู่การปฏิบัติ และ (2) ขอรับการ สนับสนุนงบประมาณในการจัดงาน “มหานครผลไม้” ที่จังหวัดจันทบุรีในปี 2560 ที่ประชุมมีมติมอบหมาย ให้กระทรวงมหาดไทย ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง รับผิดชอบการผลิต การแปรรูป การตลาดผลไม้ภาคตะวันออก (ปี 2560 – 2564) ไปขับเคลื่อนผ่านกระบวนการแผนกลุ่ม จังหวัด/จังหวัดตามแนวประชารัฐ เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในทางปฏิบัติ และให้สำนักงบประมาณรับไป พิจารณาความพร้อมในการสนับสนุนงบประมาณในการจัดงาน “มหานครผลไม้” ที่จังหวัดจันทบุรีในปี 2560 เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์และสร้างภาพลักษณ์การเป็นศูนย์กลางผลไม้ของไทยตามขั้นตอนต่อไป
3. โครงการยกระดับขีดความสามารถของศูนย์อบรมเทคโนโลยีขั้นสูง ที่ประชุมมีมติมอบหมายให้กระทรวง อุตสาหกรรมเป็นหน่วยงานบูรณาการร่วมกับกระทรวงแรงงาน กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม สำนักงบประมาณ และหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง รับไปพิจารณาจัดทำแผนบูรณาการเพื่อ ยกระดับเทคโนโลยีการผลิตและทักษะแรงงานไปสู่ขั้นสูงเพื่อรองรับการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมฐานเดิมของ ประเทศเป็นอุตสาหกรรม 4.0 โดยให้คำนึงความต้องการของผู้ประกอบการในพื้นที่และนอกพื้นที่ ก่อน ขอรับการจัดสรรงบประมาณตามขั้นตอน
4. การเร่งรัดพัฒนาถนนท่องเที่ยวเลียบริมชายฝั่งทะเลช่วงทางหลวงชนบท สาย รย.1001 แยกทางหลวง หมายเลข 3 – เลียบหาดแม่รำพึง อำเภอเมือง จังหวัดระยอง ระยะทาง 7 กิโลเมตรให้แล้วเสร็จในปี 2560 ที่ประชุมมีมติมอบหมายให้กระทรวงคมนาคม ร่วมกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

รับไปพิจารณาจัดทำแผนปรับปรุงการพัฒนาเส้นทางทางท่องเที่ยวเลียบชายฝั่งทะเลภาคตะวันออก – สาย รย.1001 แยกทางหลวงหมายเลข 3 - เลียบหาดแม่รำพึง อำเภอเมือง จังหวัดระยอง (ระยะทาง 7 กิโลเมตร) โดยคำนึงถึงการเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนาเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของประเทศ รวมทั้งการสร้าง ความเข้าใจกับประชาชนในเส้นทางที่ดำเนินการดังกล่าวด้วย

5. การเพิ่มประสิทธิภาพการถ่ายลำและผ่านแดนของท่าเรือแหลมฉบังในการเป็น ASEAN GATEWAY ที่ประชุมมีมติมอบหมายให้กระทรวงคมนาคมเป็นหน่วยงานหลัก ร่วมกับกระทรวงการคลัง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รับไปพิจารณาดำเนินการ (1) เพิ่มประสิทธิภาพการถ่ายลำและผ่านแดนของท่าเรือแหลมฉบังในการเป็น ASEAN GATEWAY (2) เร่งรัดการต่ออายุสัมปทานของภาคเอกชนที่ได้รับสัมปทานท่าเรือ และติดตามภาคเอกชนบางรายที่ได้รับสัญญาสัมปทานให้ดำเนินการตามกฎหมาย และ (3) แก้ไขประกาศกรมศุลกากรตามความเหมาะสมเพื่อให้เอื้อต่อการขนส่งสินค้าแบบถ่ายลำและผ่านแดน
6. การเร่งรัดโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 36 ตอน ชลบุรี (แยกกระทิงลาย) – บรรจบทางหลวงหมายเลข 3 (ระยอง) ระหว่าง กม. 16+000 – กม.57+000 ที่ประชุมมีมติมอบหมายให้กระทรวงคมนาคมรับไปเร่งรัดโครงการก่อสร้างเพิ่มช่องจราจรจาก 4 ช่องจราจรเป็น 6 ช่องจราจร รวมสะพานข้ามทางแยกทางหลวงหมายเลข 36 ตอนชลบุรี (แยกกระทิงลาย) – บรรจบทางหลวงหมายเลข 3 (ระยอง) ระยะทาง 41 กิโลเมตร โดยคำนึงถึงความเหมาะสมและความจำเป็นเร่งด่วนของโครงการ เพื่อรองรับการลงทุนของภาครัฐและการพัฒนาโครงการ EEC
7. ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ประกอบด้วย (1) โครงการผันน้ำจากอ่างเก็บน้ำประแสร์-หนองค้อ-บางพระ และ (2) โครงการปรับปรุงคลองชลประทานพานทองเพื่อรองรับสะพานผันน้ำ จากคลองชลประทานพานทองไปยังอ่างเก็บน้ำบางพระ ที่ประชุมมีมติมอบหมายให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นหน่วยงานหลัก ร่วมกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รับไปพิจารณาดำเนินการตามความเหมาะสมและความจำเป็นเร่งด่วน